



Title :
Subject
Subject
Source
Date :

# ท้องถิ่นนิวส์

Local News

เป็นกลาง ยึดมั่นอุดมการณ์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 154 ประจำปีครั้งแรกเดือนตุลาคม 2559

ราคา 10 บาท

มพล. ร่วมกับ

## มูลนิธิโตโยต้า มอบ 543 ทู่นเยาวชนเรียนดีเขตภาคเหนือ หวังเด็กด้อยโอกาสได้เรียนสูงขึ้น



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัด พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยมอบทุนจำนวน 543 ทุน รวมกว่า 3.11 ล้านบาท มี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ , ดร.วิลาวัลย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ หอประชุมสมเด็จพระย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า นอกจากการมอบทุนการศึกษา จะทำให้เด็กที่ขาดแคลนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ภายใต้โครงการที่มุ่งหวังให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ทั้งค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา และค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย ซึ่งล้วนต้องการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีความทัดเทียมกันมากขึ้น

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมสาธารณะกุศล เป็นเป้าหมายสำคัญของมูลนิธิ โดยเฉพาะการมอบทุนการศึกษาที่ได้ทำต่อเนื่องมา 15 ปีแล้ว รวมเป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยมาแล้วทั่วประเทศ ทำให้หลายคนสามารถศึกษาต่อได้ในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น ดูแลครอบครัวได้ ทางมูลนิธิไม่ได้หวังเพียงแต่การสร้างคนเก่งเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวัง





Title :	มฟล. ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้า มอบ 543 ทุนเยาวชนไทยตั้งภาคเหนือหวังลดช่องโหว่การศึกษาได้เรียนต่อ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์ (หน้า 3)
Date :	วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ปีที่ 7 ฉบับที่ 154



ให้พวกเขาเติบโตเป็นคนดีของสังคมด้วย เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไปทางด้าน นางสาววิชาดา พะกิโล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. ได้เปิดใจในฐานะตัวแทนนักศึกษาทุนว่า สำหรับตัวเองที่เป็นชาวปกากะญอ มีโอกาสในการเรียนต่อน้อยมาก ด้วยฐานะทางบ้านที่ขัดสน เมื่อเรียนจบชั้นพื้นฐานแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องออกไปใช้แรงงานบ้างแต่งงานมีลูก แต่เมื่อได้ทราบจากครูแนะแนวว่าถ้าสอบเข้า มฟล. ได้ สามารถขอรับทุนการศึกษา ซึ่งมีเพียงพอสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน ทำให้เธอมีความหวังและมุ่งมั่นจะสอบเข้าสาขาวิชานิติศาสตร์ได้สำเร็จ และมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาโตโยต้า นั่นทำให้เธอมองภาพอนาคตของตัวเองในการเป็นอัยการได้ชัดเจนมากขึ้น และเธอจะตอบแทนทุนการศึกษาที่ได้รับด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และนำวิชาความรู้เมื่อสำเร็จการศึกษาไปพัฒนาชีวิตตนเอง สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ครอบครัว และตั้งมั่นเป็นคนดีของสังคมตลอดไป

โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ (Thai Youth of Tomorrow Project) เป็นการดำเนินการในลักษณะกิจกรรมอาสาสมัคร และได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยมอบการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดโอกาส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป รวมทั้งห่างไกลจากยาเสพติด โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 320 ทุน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 203 ทุน และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนละ 25,000 บาท จำนวน 20 ทุน รวม 543 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,115,000 บาท.